

การแจ้งวัตถุประสงค์ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงสุด และบุคคลที่อาจเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท

ลำดับ	ประเภทของข้อมูลที่เก็บ รวบรวม ใช้	วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม และ ใช้	ฐานในการอ้างอิง
1	ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพ การสมรส ลายมือชื่อ ภาพถ่าย	1. เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการ พิจารณาและคัดเลือกกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงสุด ซึ่ง หมายความว่ารวมถึงขั้นตอนการประเมิน คัดเลือก และแต่งตั้ง รวมถึง	ฐานการปฏิบัติตามสัญญา/ ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย/ ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
2	ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล	กระบวนการบริหารงานภายในอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือ	
3	ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชี ธนาคาร เงินเดือน	ผู้บริหารระดับสูงสุด	
4	ข้อมูลประวัติการทำงานและการศึกษา	2. เพื่อกำหนดการต่าง ๆ ระหว่าง เจ้าของข้อมูลกับบริษัทรวมถึงการ ดำเนินการต่าง ๆ ในกรณีที่เจ้าของ ข้อมูลเป็นผู้แทนหรือกระทำการใน	ฐานการปฏิบัติตามสัญญา/ ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย/ ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
5	ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงานและการศึกษารวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สถานภาพการ เกณฑ์ทหาร ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกใน ครอบครัว	นามของของบริษัท	
6	ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และ สมาชิกในครอบครัว	3. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกระบวนการแต่งตั้ง จด ทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือการ ดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
7	ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ระดับสูงสุด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด ทั้งในส่วนของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ	4. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ การปฏิบัติตามหมายศาล หนังสือ หรือ คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือ เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตาม กฎหมาย เช่น การปฏิบัติตาม หมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงาน ราชการ รวมถึงการรายงานหรือ เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงาน ราชการ หรือองค์กรอิสระ ทั้งนี้ เพื่อ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

		<p>5. เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย</p> <p>6. เพื่อการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และภาพถ่าย-ภาพเคลื่อนไหว ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเข้าร่วมการประชุม กิจกรรม หรือดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม เว็บไซต์ของ บริษัท Facebook LINE YouTube หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัท หรือสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น</p>	<p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย/ ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>
8	ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอและกล้องวงจรปิด ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ	เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของบริษัทและการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงานของบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)	ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
9	ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด	<p>1. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>2. เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล</p>	<p>ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล</p>